

สปสช.จับมือรพ.รามาสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน

นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ พัฒนาโรงพยาบาล "บริการประทับใจ ไร้ความแออัดพัฒนาเครือข่าย" ซึ่งใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท นำร่อง 13 จังหวัด รวมทั้งใน กทม. ทั้งนี้ รพ.มาราธิบติ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยเริ่มที่แรกที่ชุมชน ช.สวนเงิน ซึ่งเป็นศูนย์แพทย์ชุมชนต้นแบบแห่งแรกใน กทม.

นพ.สงวน กล่าวอีกว่า ทาง สปสช.คาดหวังให้โรงเรียนแพทย์จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันมี รพ.ภูมิพล ที่ได้นำระบบเชื่อมโยงกับคลินิกเอกชน 28 แห่งในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าร่วมโครงการ ในอนาคตคาดว่าจะมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะเข้าร่วมโครงการ

"เรามีเป้าหมายในอนาคตว่า โรงพยาบาลบางแห่งจะไม่มีคนไข้ วอร์ด อื่น เข้ามาในโรงพยาบาล นอกจากมีการส่งต่อผู้ป่วยจากศูนย์แพทย์ชุมชนมาโรงพยาบาลเท่านั้น" นพ.สงวน กล่าว

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการรพ.รามาธิบติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการที่รพ.รามาฯ ประมาณวันละ 4,000 คน และในการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน ขอสงวนเงินเกิดจากแนวคิดของโรงพยาบาลที่ต้องการให้โรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

ด้าน นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัชฌิมาอานนท์ ผช.ฝ่ายประกันสุขภาพและประกันสังคม และ



นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

หัวหน้าโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนขอสงวนเงิน กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์สุขภาพฯ ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดตั้ง ซึ่งศูนย์สุขภาพแห่งนี้จะทำงานในเชิงรุก นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลทั่วไป โดยการออกตรวจเยี่ยมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ในช่วงปลายของเวลาทำการ จุดเด่นของศูนย์สุขภาพแห่งนี้คือการนำเอาอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้ความสามารถมาให้บริการแก่ประชาชนแทนการใช้แพทย์มาประจำ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนมากประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์อยู่แล้ว นอกจากนี้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล ใช้เวลานานในการรอรับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาล อีกทั้ง นศ.พยาบาลได้มีโอกาสศึกษาทำงานอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนขอสงวนเงินส่วนมากป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคข้อเสื่อม โรคอ้วน ทั้งนี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมกรดำเนินชีวิตที่ส่วนใหญ่นิยมบริโภคน้ำอัดลมเป็นประจำ ประกอบกับส่วนใหญ่มีอาชีพหรือมาลัยขาดการออกกำลังกาย และในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายการดำเนินงานไปที่ชุมชนเพชรบุรี 7 ต่อไป